



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โทร ๐ ๓๖๗๗ ๖๗๗๑

ที่ ศธ ๐๒๑๐๖/

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เจ้าหน้าที่

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ ๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มอำนวยการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการร่างประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย (No Gift Policy) ประเด็นการตรวจ ข้อ ๒๗ การสร้างวัฒนธรรม (NO Gift Policy) รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกานจนศ กลิ่นสง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ)

นักวิชาการศึกษานโยบาย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๕/๗๑/๖๗

- ทงม.

(นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม)

นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

๑๐ ก.ค. ๖๗

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นายดุสิตฤทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน



ประชุม กศจ.ลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2567 นายดุสิตฤทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวม รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม "หลวงพ่ออลองกต วัดพระบาทนันทบุรี" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานโดย : นายเสนีย์ ศรีดี
ภาพโดย : นายเสนีย์ ศรีดี
สร้างสรรค์ผลงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนาจการ



วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสงกรานต์น้ำพุพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร
 ผู้บริหารและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นายศุภสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พันจ่าตรีฉลอง
 อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย บรรยากาศในกิจกรรมนี้เต็มไปด้วย
 รอยยิ้ม และความอบอุ่น พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รายงานโดย : นายเสนีย์ ศรีดี
 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ภาพโดย : นายเสนีย์ ศรีดี
 โทรศัพท์ : 036-776771 โทรสาร : 036-776772 สร้างสรรค์ผลงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ



นายดุสิตร์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

